

Số: 23...-2024/CV-JVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

V/v: Giải trình, báo cáo tình hình khắc
phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật (Mã chứng khoán: JVC) (“**Công ty Việt Nhật**”) gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cơ quan đã sát cánh, đồng hành cùng JVC trong suốt thời gian qua.

Ngày 05/04/2023, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 155/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu JVC từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 07/04/2023 do Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2022 là 21,76 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 là -1.099,98 tỷ đồng căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.

Bằng công văn này, Công ty Việt Nhật xin báo cáo tới Quý cơ quan biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:

Cải thiện tình hình kinh doanh của công ty: Trong suốt quá trình hoạt động đến nay, Công ty đã tận dụng các cơ hội của thị trường, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng doanh thu, kiểm soát và tiết kiệm chi phí dẫn đến hiệu quả kinh doanh đã cải thiện rõ rệt. Năm 2023 là năm được dự kiến về thị trường y tế nói riêng và tình hình kinh tế toàn thị trường nói chung là một năm có khá nhiều khó khăn, thách thức. Công ty vẫn đang tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường, tận dụng và khai thác hết những thế mạnh sẵn có ở nội tại doanh nghiệp đồng thời tiếp tục triệt để tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được xuyên suốt và vẫn duy trì, khuyến khích được động lực của toàn thể nhân viên. Bên cạnh đó, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2023 Công ty tiếp tục lợi nhuận dương, các khoản đầu tư cũng mang lại hiệu quả rõ rệt.

Thu hồi các khoản công nợ trích lập dự phòng: JVC tiếp tục tập trung rà soát, phối hợp với các đối tác cùng các cơ quan chức năng để thu hồi các khoản công nợ cũ, đã được trích lập 100% dự phòng phải thu khó đòi để bổ sung vào dòng tiền và tăng Lợi nhuận cho Công ty.

Tiếp tục mở rộng thêm các Trung tâm chẩn đoán hình ảnh: Tính đến nay, JVC đã có 03 Trung tâm chẩn đoán hình ảnh đi vào hoạt động và bước đầu đã đạt được hiệu quả tốt. Đây



